

รายงานผลการปฏิบัติงาน (Performance Report System : PRS)  
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓  
ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรชั้นราษฎร์บำรุง) เครือข่ายโรงเรียนกลุ่มบึงละหาน

ลำดับ ที่	เรื่อง	เกี่ยวข้องกับงานโรงเรียนมากที่สุด				
		วิชาการ	บริหารงาน บุคคล	บริหาร งบประมาณ	บริหารงาน ทั่วไป	นโยบาย
1	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล บ้านโนนจานให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์				/	
2	ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน ในการเตรียมจัดทำทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษา เพื่อสร้างโดม เอนกประสงค์				/	
รวม					2	

หมายเหตุ ให้แนบรายละเอียด ข้อมูลสารสนเทศ หลักฐาน ร่องรอยของการปฏิบัติทุกรายการ (ตามลำดับ)

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นายธีรวงศ์ จุดพิมาย)

ลงชื่อ



ผู้รับรองข้อมูล

(นางสุจิตรา รุ่งรัตน์ตระกูล)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรชั้นราษฎร์บำรุง)

## แบบรูปภาพ ร่องรอย หลักฐาน



นางสุจิตรา รุ่งรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียน  
นางจุฬารัตน์ เต็มแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านโนนจาน  
ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์

วันศุกร์ ที่ 1 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านโนนจาน นำโดยนางสาวกรรณภรณ์ ภู่อำโรง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และการป้องกันโรคเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก ในนามผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง) ขอขอบพระคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านโนนจานที่ได้ส่งบุคลากรมาให้ความรู้ในครั้งนี้





จดหมายข่าว

# ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรชนธรราชบุรีบำรุง)  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 3  
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ



นางสุจิตรา รุ่งรัตน์ตระกูล  
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางจุฑารัตน์ เต็มแสง  
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

## ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเตรียมจัดทำทอผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างโดมเอนกประสงค์



วันพุธ ที่ 13 ธันวาคม 2566 โรงเรียนบ้านโนนจาน(เนตรชนธรราชบุรีบำรุง) ได้จัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อประชุมในการเตรียมจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันจันทร์ ที่ 1 มกราคม 2567 เพื่อสร้างโดมเอนกประสงค์สำหรับจัดกิจกรรมทางการศึกษาและจัดการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ให้ความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการประชุม เพื่อหารือในการเตรียมจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อสร้างโดมเอนกประสงค์ให้กับนักเรียนในครั้งนี้

